

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ผู้มาประชุม

๑. นายกิตติ เล่านา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายประสิทธิ์ เหมมินทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายช่อแหล๊ะ เจริญจิตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๔. นายสุธา พลิตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๕. นายสุรัตน์ เล่านา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
๖. นายสุชาติ ศรีรักษา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายท่าเหลี่ยม สัปรส	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๒. นายนพดล หมั่นกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดำรง สีนโต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายปรกรณ์ แสงสาคร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายอดิคุณ วารีศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นายภิญโญ หยีสะหนี่	เลขานุการนายก
๕. นางมาลี สมุทรสารินต์	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางสาวกาญจนา ไบหลี	นักวิชาการศึกษา
๗. นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายอำนาจ สิบบุษกร	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นายชาคริช พองละแอ	นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อตรวจสอบแล้วมีสมาชิก มาประชุมวันนี้ จำนวน ๕ ท่าน ขาด ๒ ท่าน จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

กระผมขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายละเอียดในวาระที่ ๑ นี้ ให้ที่
ประชุมทราบ ครับ

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุชาติ ศรีรักษา เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้
สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ขณะนี้ทาง กกต.
ได้ประสานมายัง อบต. แล้ว โดยแจ้งเป็นแนวทางปฏิบัติมาว่า โดยปกติในส่วนของ
การปฏิบัติ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีอนุมัติไปแล้วให้นำเรียนสภาฯ ในส่วนของกรณี
ที่จะอนุมัติงบประมาณ หรือว่าจะดำเนินการอะไรให้เป็นลักษณะของการดำเนินการ
ไปเพื่อการศึกษา เพราะจะทำให้ผู้เสี่ยงต่อการร้องเรียนได้

กำหนดการเลือกตั้ง ทง กกต.ได้ยกร่างแผนการเลือกตั้งขึ้นมาแล้ว โดยกำหนด
คร่าวๆว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คือวันที่เริ่มนับ ๑
ของกระบวนการเลือกตั้ง เมื่อประกาศออกมาแล้วคณะผู้บริหารทั้งหมดก็ต้องหยุด
การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเรียกว่า ครบวาระ และ วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะเริ่ม
รับสมัคร และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง จึงขอเรียนให้
สมาชิกฯ และผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ได้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้
แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ดังกล่าวด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอ
เชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ เพื่อขอมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครับ

ที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

..... - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

..... - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ ผู้ตัดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อกั้นผูกพัน (ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒ โครงการ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อกั้นผูกพัน (ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒ โครงการ ขอเชิญครับ

นายดำรง สิ้นโต
(นายก อบต.)

ท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๓๑๑,๔๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างสะพานดินเท้าคนคล้อยบ้านนายนุช - บ้านนายใบ หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อกั้นผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อกั้นผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

เนื่องจากค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ ๓๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ก่อสร้างสะพานดินเท้า คนคล. สายบ้านนายนุช

ถึงบ้านนายโบ สันสมุทร หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาองค์
การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้ชี้แจง
รายละเอียดเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การ
การบริหารส่วนตำบลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายประสิทธิ์ เหมมินทร์
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายประสิทธิ์ เหมมินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ตามที่เลขานุการสภาฯ
ได้นำเรียนในเรื่องของการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ซึ่งทั้ง
สองโครงการนั้นก็ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาตามความเหมาะสมครับ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว หรือไม่อย่างไร
หรือมีข้อสงสัยประการใดขอ เชิญครับ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนอความเห็นหรือไม่ หากไม่มี ขอมติจาก
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีประธานสภาฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน(ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาองค์
การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี รวม ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๔๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีได้ก่อนนี้ผูกพัน(ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) รวม ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยมติเอกฉันท์

๕.๒ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดแนบ)

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบเพื่อจะ
ได้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ต่อไป

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุชาติ ศรีรักษา เลขานุการสภาฯ ขอเรียนรายละเอียดแนบตามเอกสาร
ประกอบตามวาระดังนี้ เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ มี ๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ
โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดทาบหาม หมู่ที่ ๒ เกาะปันหยี เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐
บาท และสมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวนี้ไปแล้วในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอีกและยังคงมีความต้องการที่จะดำเนินการต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ ดังนั้น จากระเบียบข้างต้นจึงสามารถดำเนินการขยายเวลากันเงินงบประมาณได้อีก ๑ ปี คือปี ๒๕๖๕ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป อีกหรือไม่อย่างไร ก็ขอแจ้งเพื่อพิจารณา ครับ

นายประสิทธิ์ เหมมินทร์
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายประสิทธิ์ เหมมินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนในเรื่องของการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น กระทบขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒ กระทบเข้าใจว่าเมื่อกันเงินงบประมาณไปแล้ว ๑ ปี แต่ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการนั้นได้ แต่หากมีโอกาสที่จะสามารถกันเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหีบหอบ หมู่ ๒ ได้อีก ๑ ปี คือในปี ๒๕๖๕ นั้น กระทบขอเสนอสมาชิกสภาฯ พิจารณา กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการดังกล่าว ต่อไปอีกด้วยครับ

นายดำรง สิ้นโต
นายกอบตฯ

สวัสดิ์ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายดำรง สิ้นโต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี ขออนุญาต ครับ จริงๆ แล้วกระทบมีความเห็นด้วยที่จะให้มีการกันเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหีบหอบต่อไป ครับ ซึ่งกระทบมองดูแล้วว่า หมู่ที่ ๒ เกาะป็นหยี เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นแนวตลอดหากเกิดเหตุภัยพิบัติไฟไหม้ขึ้นมา นั้นจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นไปได้ยากมาก หากหมู่บ้านไม่มีเครื่องมือดับเพลิง ดังนั้นกระทบขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหีบหอบ นี้ต่อไป ครับ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหีบหอบ หมู่ ๒ หรือไม่อย่างไรหรือมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กระทบขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท

๕.๓ ญัตติ เรื่องรับโอนทรัพย์สิน (เรือเร็วตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) ๓๕ ฟุต ราคา ทรัพย์สิน ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท ราคาตามบัญชี ๑.๐๐ บาท

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

ขอให้เลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบเพื่อจะ
ได้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ต่อไป

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุชาติ ศรีรักษา เลขานุการสภาฯ ขอกล่าวรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี้

อำเภอเมืองพังงา ได้ทำหนังสือส่งมอบเรือตรวจการณ์สปีดโบ๊ท ตามโครงการ
ของจังหวัด ซึ่งเรือดังกล่าวนี้เป็นเรือที่ทางอำเภอเมืองพังงา โดยท่านนายก อบต.เกาะ
ปันหยี ได้ขอขบประมาณไปเพื่อขอรับจากจังหวัด มาเพื่อดำเนินการ แต่ว่าจังหวัดได้
มอบให้ทางอำเภอเมืองพังงา เป็นหน่วยจัดซื้อเมื่อปี ๒๕๕๓ หลังจากอำเภอเมืองพังงา
ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ ปรากฏว่าหลังจากที่ได้จัดซื้อแล้วนั้น อำเภอเมืองพังงา
ได้ส่งมอบการดูแลมาให้ อบต. เป็นผู้ดำเนินการ แต่ในกระบวนการรับมอบทรัพย์สิน
กรณีเป็นเงินที่จัดซื้อจากงบประมาณจังหวัดนั้น หลังจากหน่วยรับจากจังหวัดมา
ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วนั้น จะต้องรายงานกลับไปให้กับกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ คือ กบจ.จังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติว่าจะส่งมอบให้
หน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินไปดำเนินการดูแลรักษาในปี ๒๕๕๓ ทางจังหวัดได้
แจ้งส่งมอบให้ อบต.เกาะปันหยี ปรากฏว่าทาง อบต.เกาะปันหยี ได้รับมอบเรือ
ดังกล่าวมาและได้นำเข้ามาเป็นทรัพย์สินของ อบต. เมื่อปี ๒๕๕๓ ตามทะเบียน
ครุภัณฑ์ที่ได้แนบให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ดูไปแล้วนั้น เมื่อ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓ ได้รับ
เข้ามาเป็นทรัพย์สินของ อบต.เกาะปันหยี แต่เมื่อตามหนังสือที่ อำเภอเมืองพังงาแจ้ง
มา ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ แจ้งส่งมอบเรือตรวจการณ์ สปีดโบ๊ท มาอีก ๑ ครั้ง
เนื่องจากว่าทางอำเภอเมืองพังงาไม่ได้รายงานการจัดซื้อเรือดังกล่าวไปที่ กบจ. เพื่อให้
กบจ.มีอนุมัติ ให้ส่งมอบเรือดังกล่าวนี้มาให้กับ อบต.เกาะปันหยีดูแล

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กบจ.อนุมัติแล้วให้ดำเนินการส่งมอบเรือดังกล่าวให้ อบต.
เกาะปันหยี แต่ในระเบียบกฎหมายของ อบต. หลังจากที่ได้ทาง กบจ. ส่งมอบทรัพย์สิน
มา การรับมอบทรัพย์สินของท้องถิ่นจะต้องผ่านสภาฯ ของท้องถิ่นนั้นๆ เสียก่อน ว่าจะ
ยินดีรับมอบทรัพย์สินเรือดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ตามบัญชีชื่อ และรายละเอียดสินทรัพย์
ขณะนี้เนื่องจากเรือดังกล่าวนี้ได้จัดซื้อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คาดว่าอายุการใช้งาน
ตามบัญชีของการใช้เรืออยู่ที่ ๑๐ ปี และปัจจุบันมูลค่าเรือ ณ ปัจจุบัน ทางบัญชีมี
มูลค่าแค่ ๑.๐๐ บาท อันเนื่องมาจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามการกำหนดค่าเสื่อม
ราคาของครุภัณฑ์แล้ว ปกติก็เลยทำให้ทรัพย์สิน นั้นมีมูลค่า เหลือ ๑.๐๐ บาท จาก
ราคาที่ จัดซื้อมา ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท ก็ขอนำเรียนต่อสมาชิกสภาฯ เพื่อขอให้ดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ระบุ โดยทรัพย์สินเรือตรวจการณ์ สปีดโบ๊ท ยาว ๓๕
ฟุต ๑ ลำ มูลค่าการจัดหา ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท ครับ แต่ถ้าหาก อบต.รับเป็นทรัพย์สิน
เรือดังกล่าว ในวันที่ ราคาของสินทรัพย์จะมีมูลค่า อยู่ที่ ๑.๐๐ บาท ก็ขอนำเรียน
สมาชิกสภาฯเพื่อพิจารณาครับ

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาว่าจะรับมอบทรัพย์สินเรือตรวจการณ์ สปีด
โบ๊ท หรือไม่หรือมีข้อติดขัดประการใด อย่างไร ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ครับ
หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯครับ

मितที่ประชุม

มีมติรับมอบเรือเร็วตรวจการณ์ (สปีดโบ๊ท) ๓๕ ฟุต เป็นเอกฉันท

๕.๓ ญัตติ เรื่อง พิจารณานุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต.ฯ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ดำรง สิ้นโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ขอชี้แจงรายละเอียดในการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เนื่องจากกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม จัดบรรจุโครงการที่จะดำเนินการไว้
ในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยมีโครงการบางโครงการของกองช่างได้มี
การบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากติดอุปสรรคเรื่องคำอนุญาตจากผู้ดูแลพื้นที่ จึงเห็นว่าควรนำ
งบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายรายการอื่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๔
จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ พิจารณาโอนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ เพื่อขออนุมัติ
พิจารณานุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

รายการที่ ๑ ปรับปรุงพื้นที่กุโบร์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๐๙,๗๐๐.๐๐
บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

โอนลด

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ
ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายประสิทธิ์ เหมมินทร์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ
อนุมัติ ๕๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน
เงินที่โอน ๕๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐ บาท

๒. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานงบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ
ต่อเติมคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ระยะเวลาที่ ๒ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
อนุมัติ ๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่
โอน ๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐๙,๓๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ กระดานลื่น ชิงช้า-ยีราฟ จำนวน ๒ ชุดพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๒๕x๑๕๐x๘๐ ซม. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๑๑,๖๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๖๐๑,๖๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๓ โยกแยกสามสีไก่ จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๗๘x๒๕x๔๐ ซม. งบประมาณ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๐๑,๖๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๙๘,๐๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๔ โยกแยกพลาสติกเปิด จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๐๐x๒๕x๕๐ ซม. งบประมาณ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๙๘,๐๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๕,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๙๒,๕๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๕ โยกแยกสองสีปลาโลมา จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๖๗x๒๕x๕๐ ซม. งบประมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหมาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน

๕๙๒,๕๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๘๙,๓๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๖ กระดานลื่นชิงช้าหรรษา จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๕๐๐x๒๙๐x๒๔๕ ซม. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหามาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๘๙,๓๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๓๙,๓๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๗ กระดานลื่นปลาการ์ตูนและสุนัขน้อย จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๖๖๐x๒๗๐x๒๗๐ ซม. งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหามาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๓๙,๓๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๖๔,๓๔๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ม้าหมุน ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๕๐ ซม. งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โอนลดมาจาก

- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ถึงบ้านนายอับดุลหรือหามาน หมู่ที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๘๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๖๔,๓๔๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑๓,๓๔๐.๐๐ บาท

๕.๔ ยุติการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ

นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต.ฯ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดำรง สิ้นโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ทางสำนักงานปลัด จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัด อบต.๑

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ มีการตั้งจ่ายงบประมาณของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท รายการ โต๊ะทำงาน จำนวน ๑๙,๙๐๐ บาท ปรากฏว่าพอถึงเวลาการจัดหาพัสดุ ปรากฏว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณตามแบบรูปและรายการละเอียดที่จำหน่ายในท้องตลาดและไม่สามารถให้ซื้อได้ในรายละเอียดบางประการ จึงเห็นควรให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นไป ดังนี้

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ ประเภท/รายการ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
รายการที่ ๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน งบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท	<p>เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๙,๙๐๐ บาท มี คุณลักษณะดังนี้</p> <p>-โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐x๙๐x๗๕ ซม. (กว้างxลึกxสูง)</p> <p>โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิว ทำสี แผ่น หน้า TOP โต๊ะทำงานมีความหนาไม่น้อย กว่า ๖ ซม. หน้า TOP ถูกวางด้วยกระจก กันรอยขีดข่วน <u>มีลิ้นชักใส่เอกสารไม่ น้อยกว่า ๒ ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก</u></p> <p>-โต๊ะข้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๕x๓๐x๗๕ ซม. โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิวทำสีหน้า TOP ถูกวางด้วยกระจก กันรอยขีดข่วนมีแป้นสำหรับวางคีย์บอร์ด จำนวน ๑ แผ่น และช่องสำหรับวาง CPU อย่างน้อย ๑ ช่อง</p>	<p>เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๙,๙๐๐ บาท มี คุณลักษณะดังนี้</p> <p>-โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐x๙๐x๗๕ ซม. (กว้างxลึกxสูง)</p> <p>โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิว ทำสี แผ่น หน้า TOP โต๊ะทำงานมีความหนาไม่น้อย กว่า ๖ ซม. หน้า TOP ถูกวางด้วยกระจก กันรอยขีดข่วน</p> <p>-โต๊ะข้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๕x๓๐x๗๕ ซม. โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิวทำสีหน้า TOP ถูกวางด้วยกระจก กันรอยขีดข่วนมีแป้นสำหรับวางคีย์บอร์ด จำนวน ๑ แผ่น และช่องสำหรับวาง CPU อย่างน้อย ๑ ช่อง</p>

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ ประเภท/รายการ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	<p>- ตู้ลิ้นชักเล็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๔๐x๕๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง) โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิวทำสี มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (สำนักงานปลัด)</p>	<p>- ตู้ลิ้นชักเล็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๔๐x๕๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง) โครงสร้างเป็น MDF ปิดผิวทำสี มีลิ้นชักอย่างน้อย ๒ ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๘ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (สำนักงานปลัด)</p>

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

เมื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว กระทบขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

หากไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม กระทบขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รายการ โตะทำงานงบประมาณ ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วยมติเอกฉันท์ ๕.๕ ญัตติ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภาฯ

ในญัตตินี้ กระทบขอให้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ได้กล่าวรายละเอียดตามที่ได้เสนอความต้องการที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ทั้งหมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ เชิญครับ

นายประสิทธิ์ เหมมินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายประสิทธิ์ เหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ จากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้อนุมัติให้มีการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่

ประชาชนในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ปัจจุบันราษฎรไม่มีรายได้ที่จะนำมาจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้กับกิจการไฟฟ้าของ อบต.เกาะปันหยี โดยสภาพอนุมัติโดยมีระยะเวลา ๒ เดือนคือระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน และจะพิจารณากันอีกครั้งหากสถานการณ์ได้คลี่คลาย ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มลดลง ในทางกลับกันยังทวีความรุนแรงขึ้นและจังหวัดพังงาก็ยังคงมาตรการที่เข้มข้นดังเดิม จึงส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่เช่นเดิมไม่ได้คลี่คลายลงแต่อย่างใด ในการนี้ จึงขอความเห็นจากสภาในการขอขยายระยะเวลาการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีกเป็นจำนวน ๕ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ก็สุดแล้วแต่มติที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

ในญัตตินี้จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

ญัตตินี้จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี) ได้เสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายประสิทธิ์ เหมมินทร์
รองประธานสภาฯ

ในการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ให้ญัตติข้อบัญญัติตำบลประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้เป็น ๓ วาระรวมเดียวก็ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนที่มีอยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังนั้น ในการประชุมร่างข้อบัญญัติเรื่องนี้ ที่ท่านใดจะเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ๓ วาระรวดหรือไม่

นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต.ฯ

กระผมนายก อบต. เกาะปันหยี เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงเห็นด้วยที่จะมีการขยายระยะเวลาการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ในฐานะที่กระผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ๓ วาระรวด

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
เป็น ๓ วาระรวด

มติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง
กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ๓
วาระรวด และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานสภาในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

เมื่อที่ประชุมสภามีมติ อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาข้างต้นแล้ว

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ คณะกรรมการ
แปรญัตติท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อซักถามเชิญถามเมื่อเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ก็จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๑ ชั้นแปรญัตติด้วยมติเอกฉันท์

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ต่อไปวาระที่ ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะปันหยี เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๔ กระผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมี ๕ ข้อ ประกอบด้วย ข้อ ๑ บัญญัติ
เกี่ยวกับชื่อข้อบัญญัติ ข้อ ๒ บัญญัติเกี่ยวกับการมีผลใช้บังคับ ข้อ ๓ บัญญัติเกี่ยวกับ
การยกเลิกข้อบัญญัติ (ฉบับที่ ๕) และข้อ ๔ บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของผู้รักษาการ
ตามข้อบัญญัติ และเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียม

ซึ่งในวันนี้ได้สำเนาเอกสารในคณะกรรมการแล้ว ขอให้คณะกรรมการ
พิจารณา ท่านใดมีความเห็นขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

หากไม่มี กระผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ด้วยมติเอกฉันท์

นายประสิทธิ์ เหมมินทร์
รองประธานสภา ฯ

ต่อไปวาระที่ ๓ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
เรื่อง กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเรียนให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบว่า การลงมติครั้งนี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ
ดังนั้น จึงขอมติคณะกรรมการว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง
กิจการไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติ
เอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตามเสนอ

๕.๖ ญัตติ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ญัตตินี้เช่นเดียวกับญัตติก่อนหน้า ซึ่งเป็นแนวทางการช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยมีหลักการเพื่อมีมาตรการ
ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดยมีสาระสำคัญในการขยายการปรับลดค่าน้ำประปาให้ประชาชนเพิ่มอีก ๕ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ด้วยครับ

นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต. ฯ

เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการไฟฟ้า ฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เป็นผู้บริหารจัดเก็บค่าน้ำประปาจากประชาชน เมื่อมีการพิจารณาขยายระยะเวลาการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นการ บรรเทาภาระของประชาชนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการปรับลดค่าน้ำประปาเช่นเดียวกัน

กระผมได้ส่งร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ในการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕

ดังนั้น ในการประชุมร่างข้อบัญญัติเรื่องนี้ ที่ท่านใดจะเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ๓ วาระรวดหรือไม่

นายดำรง สิ้นโต
นายก อบต. ฯ

กระผมนายก อบต. เกาะปันหยี เห็นว่าเรื่องดังกล่าวจำเป็นมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน เช่นเดียวกับญัตติก่อน ในฐานะที่กระผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ๓ วาระรวด

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณานุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เป็น ๓ วาระรวด

มติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เป็น ๓ วาระรวด และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

เมื่อที่ประชุมสภามีมติ อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาข้างต้นแล้ว

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อซักถามเชิญยกมือเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ก็จะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๑ ชั้นแปรญัตติด้วยมติเอกฉันท์

นายกิตติ เล่าณา
ประธานสภา ฯ

ต่อไปวาระที่ ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ กระผมขอให้ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยพิจารณาเป็นรายข้อเช่นกัน

ซึ่งในวันนี้ได้สำเนาเอกสารในคณะกรรมการแล้ว ขอให้คณะกรรมการพิจารณา ท่านใดมีความเห็นขอให้แสดงความคิดเห็นครับ

หากไม่มี กระทบขอให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ด้วยมติเอกฉันท์

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภา ฯ

ต่อไปวาระที่ ๓ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเรียนให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบว่า การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ ดังนั้น จึงขอมติคณะกรรมการว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

นายสุชาติ ศรีรักษา
เลขานุการสภาฯ

ครับในวาระเรื่องอื่นๆ ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏว่ายังคงเหลือ อยู่ ๒ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนางฮาสิบ่า หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๓๐๒,๗๖๒ บาท

๒.โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายกลุ่มบ้านยอดคึกคึก หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๓๘๗,๗๗๐ บาท

ซึ่งทั้ง ๒ โครงการนี้ เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการ คทช. ด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ แต่มีปัญหาว่าการขอใช้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้อนุมัติให้ใช้ คือ ครม.ป่าชายเลน ท่านนายก อบต. และประธานสภาฯ ได้หารือกับป่าชายเลน ว่า อบต.จะใช้พื้นที่ดังกล่าวได้นั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากป่าชายเลนเสียก่อน เมื่อมีการอนุมัติแล้วในขั้นตอนต่อไปการเข้าไปก่อสร้างหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น อบต.ก็ยังคงต้องขออนุญาต แต่เปลี่ยนไปขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แทน เนื่องจากโฉนด คทช. จะมีชื่อผู้ว่าเป็นเจ้าของโฉนด การบริหารจัดการจะต้องตั้งคณะกรรมการในระดับ หมู่บ้านมาร่วมในการบริหารจัดการ คือ หาก อบต.จะทำโครงการอะไรตามที่เป็นบริการสาธารณะให้กับชาวบ้านในพื้นที่ คทช.จะต้องเสนอ โครงการไปให้คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุมัติโดยในคณะกรรมการ จะมีท่านผู้ว่าเป็นประธานเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะถือว่า อบต.ได้รับความเห็นชอบในเรื่องของพื้นที่ การก่อสร้าง โครงการดังกล่าวนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการก็เลยต้องพยายามหาช่องทางเพื่อที่จะดำเนินการให้ได้ ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการขอเป็นหนังสือยืนยัน โดยทาง อบต.ไปจับพิกัตหัวท้าย แล้วส่งไปให้ทางป่าชายเลนช่วยรับรองให้ อบต. ก่อนว่าพิกัตพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้น อยู่ในเขตป่าชายเลนเพื่อตอบกลับมาถึง อบต. เป็นหนังสือเพื่อยืนยันเป็นหนังสือราชการว่าพื้นที่ ที่ อบต.จะดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ คทช. แน่นนอน หรือไม่ หากได้หนังสือฉบับยืนยันมาแล้วอบต. ก็จะสามารถดำเนินการได้เลย

นายกิตติ เล่านา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดที่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีวันนี้กระผมขอขอบคุณ
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ การประชุมวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ในนาม
ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ผม
ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ศรีรักษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุธา พลิตา)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายห้าเหลี่ยม สัปรส)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายซ้อแห้วละ เจริญจิตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาและเลขานุการฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย ^{วิสามัญ}
สมัยที่.....ครั้งที่.....ประจำปี.....เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เล่านา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่